



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ข่าวสด</p>	<p><b>พระราชทานความช่วยเหลือชาวมอแกน</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค 67 ชุด มอบให้แก่ชาวมอแกนที่ประสบอัคคีภัย ที่ศาลาอเนกประสงค์อ่าวบอน เกาะสุรินทร์ใต้ จ.พังงา 61 คริวเรือน</p> <p>น.พ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา น.พ.สสจ.พังงา ลงพื้นที่ติดตามและประเมินสถานการณ์จากเหตุการณ์ไฟไหม้ สรุปจำนวนผู้ประสบภัยชาวมอแกน 375 คน บ้าน 81 หลังคาเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบ 237 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนสภาพทางจิตใจ รพ.ตะกั่วป่า จัดหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงานวันที่ 4-6 ก.พ. จัดทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว และหน่วยควบคุมโรคติดต่อ วางระบบการเฝ้าระวังในศูนย์อพยพ และจัดทีม Mini MERT พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนสภาพจิตใจประจำจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ</p>
<p>ไทยรัฐ สวท. สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง ThaiPBS สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐออนไลน์ เว็บไซต์mthai ผจก.ออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ news1005.fm เว็บไซต์ mthai</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก สยามรัฐ</p>	<p><b>มลพิษ กทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว น.พ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมด้วย น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ลงพื้นที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้และมอบหน้ากาก N 95 และหน้ากากอนามัยให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยง และลงพื้นที่ จ.นนทบุรี มอบหน้ากาก N95 ให้แก่กองบังคับการตำรวจภูธร ภาค 1 เพื่อกระจายต่อไปให้กับสถานีตำรวจภายในสังกัด 13 แห่ง ทั้งนี้ สธ.ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 รวม 1,650 ชิ้น และหน้ากากอนามัยรวม 14,000 ชิ้น และอย.ยังมีมาตรการผ่อนปรนกฎระเบียบในการนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนได้ใช้หน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนที่นิยมออกกำลังกายติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ หากอยู่ในระดับสีแดง ให้งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง เพราะจะส่งผลให้อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น ผุ่น PM 2.5 เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและผ่านกระแสเลือดไปยังอวัยวะต่าง ๆ ได้มากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวาย หลอดเลือดในสมองตีบ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมถึงการกำเริบของโรคหัวใจและโรคหอบหืด ที่สำคัญ ไม่ควรสวมหน้ากาก N95 ขณะออกกำลังกาย เพราะร่างกายต้องหายใจแรง เร็วขึ้น ส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักมากขึ้น อาจเป็นอันตรายได้</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.ทัศนพงศ์ ไพริณทร์ รองผอ.ด้านการแพทย์ รพ.สงฆ์ นำทีม MSERT ตรวจสอบสภาพอากาศและฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่รพ. ภาพรวมค่าฝุ่นละออง 0.4 - 22 มคก./ลบ.ม. ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยทีม MSERT จะลงพื้นที่ตรวจสอบรพ.รัฐอื่น ๆ อีก หากพบปัญหาจะให้คำแนะนำในการปรับโครงสร้างอาคาร หรือห้องต่าง ๆ ภายในรพ.ให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงภาพข่าวผู้ป่วยที่เลือดกำเดาไหล เยื่อตาอักเสบ และมีเลือดออกในตา อ้างว่าเป็นผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ว่า อาการดังกล่าวไม่ได้เกิดกับบุคคลทั่วไป แต่อาจเกิดได้กับกลุ่มเสี่ยงโดยผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด จะไวต่อการเกิดโรค เมื่อสัมผัสฝุ่นจะกระตุ้นให้โรคกำเริบ ส่งผลให้อักเสบมากขึ้นและทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณจมูกอักเสบแดงง่าย อย่างไรก็ตาม อาการเลือดกำเดาไหลและเลือดออกในเยื่อตา ยังเกิดได้จากอีกหลายสาเหตุ ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงดูแลตนเอง รับประทานยาโรคประจำตัวอย่างเคร่งครัด เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กลางแจ้ง และรีบกลับเข้าอาคารทันทีเมื่อเสร็จธุระ เตรียมยาฉุกเฉิน เช่น ยาพ่นขยายหลอดลมติดตัว หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากมาตรการที่ผ่านมามีการลดฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานได้ จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถยนต์ดีเซลตรวจสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน นอกจากนี้ ได้สั่งการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยรัฐ	<p>ให้สำรวจรถยนต์ที่ใช้ตามท้องถนนว่าติดตั้งเครื่องลดมลพิษหรือไม่ และให้ ก.คมนาคมหาวิธีแก้ไขปัญห</p> <p>- พล.ท.วีระชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.มีมติรับทราบตามที่ ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหฝุ่นละออง PM 2.5 ในกทม./ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ โดยต้องพิจารณาผลกระทบในทุกมิติ โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และไม่ให้เกิดการใช้ชีวิตปกติมากเกินไป ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ก.เกษตรฯ ก.การคลัง ก.คมนาคม ก.ดิจิทัลฯ ก.พลังงาน ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข ก.อุตสาหกรรม สตช. และสำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. แถลงว่า คพ.แจ้งวาระช่วง 6-8 ก.พ.และ 13-15 ก.พ. สถานการณ์ฝุ่นละอองอาจมีแนวโน้มรุนแรงเนื่องจากอากาศปิด ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกทม.และปริมณฑล ที่ศาลาว่าการ กทม. 2 (ดินแดง) เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมแผนปฏิบัติการลดฝุ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำนักการแพทย์ กทม.จะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนทุก 5 เขต ทุกเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนก.พ.-มี.ค.</p> <p>- นายชล่ำ อรรถธรรม โฆษก ก.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.ได้ตั้งศูนย์ประสานงานเผื่อระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน ให้สถานศึกษาในพื้นที่คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ กำหนดให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียน กรณีมีหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และให้ สอศ.ผลิตเครื่องฟ้นละอองน้ำ 750 ชุดติดตั้งในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ จัดตั้งศูนย์อาสาชื้ออาสา ลดควัน ลดฝุ่น Fix it Center 100 ศูนย์ เพื่อบริการประชาชนในเขตกทม. รวมถึงผลิตหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น แจกจ่ายให้สถานศึกษาและประชาชนที่ศูนย์อาสาชื้ออาสา</p>
มติชน	<p><b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่อง ขอลาออกจาก คกก.แก้ไขปัญหาสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง โดยทำจดหมายส่งถึงนายกฯ สำเนาส่งนายสุวัจน์ อดิเรก วรรณะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ โดยมีนักวิชาการอิสระขอลาออกด้วยอีก 2 คน คือ ศ.พรพิมล กองทิพย์ และ รศ.พวงรัตน์ ขจิตวิทยานุกูล เนื่องจากได้นำเสนอข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ ทั้งที่เป็นรายงานสรุป รายงานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิจัยต่างประเทศ แต่ไม่ได้มีการพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปตามกระบวนการทางวิชาการ และคกก.ยังเชิญประชุมโดยอ้างข้อร้องเรียนของสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัยซึ่งเป็นองค์กรของสมาคมผู้ค้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่คัดค้านคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและข้อเสนอของสภาวิจัยแห่งชาติที่หยักเลิกการใช้สารพิษที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ ยังตรวจพบหลักฐานว่ากรรมการ 4 คนมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนที่มีการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต</p>
ไทยรัฐ	<p><b>การผลิตวิตามินโฟลิก เอซิด</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยให้ อภ. ผลิตวิตามินโฟลิก เอซิด ขนาด 0.4 มก. ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 2563 และจัดหมวดเป็นยา เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนบริโภคระหว่างตั้งครม.ลดอัตราความพิการแต่กำเนิด เพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนในอนาคต ทั้งนี้ให้ ก.สาธารณสุข ก.ศึกษาธิการ ก.มหาดไทย ก.พัฒนาสังคมฯ ก.แรงงาน สปสช. และ กทม. เร่งให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประชากรวัยทำงาน โดยเฉพาะสตรีวัยเจริญพันธุ์ เกี่ยวกับประโยชน์ของวิตามินโฟลิก เอซิด อย่างทั่วถึง</p>
มติชน	<p><b>คำปรึกษา รพ.เอกชน แพง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการดูแลยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างการคำนวณต้นทุนการผลิต ซึ่งมีระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน ระหว่างนี้จะเริ่มออกมาตรการ แต่ กรร.จะยังไม่ประกาศขึ้นทะเบียนยาและเวชภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน</p>
ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์มติชน	<p><b>วิธีติดตามข่าวสารเลือกตั้ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุ การติดตามข่าวสารการเลือกตั้งมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อทำให้เกิดอาการทางกาย เช่น ปวดศีรษะ ใจสั่น นอนไม่หลับ ส่วนอาการทางใจ ได้แก่ วิตกกังวล หงุดหงิดง่าย โกรธ ฉุนเฉียว ก้าวร้าว ฟุ้งซ่านหรือหมกมุ่นมากเกินไป รวมทั้งทำให้เกิดปัญหาด้านสัมพันธภาพอย่างรุนแรงได้ควรใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ newstv เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ Nationtv เว็บไซต์ tnamcot	หลัก ดังนี้ 1.แบ่งเวลาดิตตามข่าวสารอย่างพอดี ไม่ติดตามต่อเนื่องเกิน 2 ชม. 2.ทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติ ละเว้นการรับรู้ข่าวสารการเมืองบ้าง 3.เคารพความคิดเห็นแบบประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างหลากหลาย 4.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6-8 ชม. 5.ผ่อนคลายความเครียด เช่น ออกกำลังกาย ฝึกโยคะ ทำสมาธิ และหากอาการยังไม่ดีขึ้น เช่น ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ มีความเครียดรุนแรง ให้ปรึกษาสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323
เว็บไซต์ nationtv	<b>แนวทางกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูก</b> -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูก เพื่อฟื้นฟูความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบบี และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบบี และชี้ แก่แพทย์ พยาบาล เกสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข จากสคร. ที่ 1-12 สคม. สสจ. และ รพ. ในพื้นที่ มุ่งเน้นมาตรการต่างๆ อย่างบูรณาการ ได้แก่ การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคไวรัสตับอักเสบบี การตรวจคัดกรองผู้บริจาคโลหิต การสนับสนุนการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี ในหญิงตั้งครรภ์ การให้บริการวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ในทารก รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงเข้าถึงการตรวจคัดกรองเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา
ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรชังขยายข่าว	<b>โรคหัด</b> -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคหัดปีนี้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูงขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดไม่ทั่วถึง ซึ่งโรคหัดเป็นอันตรายในกลุ่มเด็กทารก หรือเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ หากได้รับการรักษาล่าช้า อาจมีภาวะแทรกซ้อน ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ แนะนำหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยไข่ออกผื่น หากสงสัยว่าเป็นโรคหัดควรรีบไปพบแพทย์ สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ newstv เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ nationtv เว็บไซต์ tnamcot	<b>ปัญหายาเสพติด</b> -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อตัวผู้เสพและความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม โดยประเภทของยาเสพติดที่เฝ้าระวังมากที่สุดคือยาบ้า ซึ่งออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอารมณ์สนุกสนาน กระปรี้กระเปร่า ใจแจ่มใส ไม่หิว การเสพซ้ำหลาย ๆ ครั้งใน 1 วัน ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน หูแว่ว หวาดระแวง เห็นภาพหลอน คลุ้มคลั่ง ทำร้ายตัวเอง รวมถึงทำร้ายผู้อื่น และทำให้เกิดโรคสมองติดยา ผู้เสพยาจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงและเกิดอาการทางจิตประสาท ครอบครัวสามารถป้องกันบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการให้ความอบอุ่น สอนให้เห็นถึงผลกระทบของยาเสพติด เป็นแบบอย่างที่ดี หากพลาดพลั้งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องและให้กำลังใจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือเข้ารับการรักษาบำบัดที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จ.ปทุมธานี และรพ.ธัญญารักษ์ 6 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา และปัตตานี
ผจก.ออนไลน์	<b>โรคดานลม</b> -เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า โรคดานลม คือ อาการท้องผูก มีสาเหตุมาจากกระบวนย่อยอาหารในร่างกายไม่ดี รับประทานผัก ผลไม้ และดื่มน้ำคือน้ำขางน้อย หรือสาเหตุทางอารมณ์ เช่น ความเครียด วิตกกังวล รวมถึงเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย มักมีอาการท้องผูกเป็นประจำ ไม่ถ่ายอุจจาระ 3-5 วัน ขับถ่ายลำบาก อุจจาระมีลักษณะแห้งเป็นก้อนแข็งคล้ายขี้แพะ เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารจะทำให้มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียด หรือบางครั้งปวดหลัง ชาปลายมือปลายเท้าร่วมด้วย บางรายมีอาการใจหวิว ใจสั่น เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ หงุดหงิดง่าย และอารมณ์ไม่แจ่มใส การรักษาทำได้โดยนวดโยทงไล่ลม และใช้ยาในกลุ่มสมุนไพรสร้อย ช่วยกระจายลมในท้อง เช่น ยาธรณีสันตะฆาต ควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ด ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ลำไส้เคลื่อนไหวดีขึ้น และหลีกเลี่ยงความเครียด
เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์	<b>หญิงตั้งครรภ์ช็อคเสียชีวิตขณะนวดแผนโบราณ</b> -เสนอข่าว น.ส.วิราวรรณ เกษเกษิ อายุ 26 ปี ตั้งครรภ์ประมาณ 6 เดือน ใช้บริการนวดแผนโบราณแห่งหนึ่ง ใน อ.

สื่อ	ประเด็นข่าว
tnnthailand มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ kapook เว็บไซต์บ้านเมือง เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ช่อง 3 เว็บไซต์ mthai เว็บไซต์ one31.net เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์	<b>ประเด็นข่าว</b> เมือง จ.เชียงใหม่ เกิดอาการช็อค หมดสดีระหว่างนวด เจ้าหน้าที่นำส่งรพ. เด็กในครรภ์เสียชีวิตต้องผ่าตัดออก ส่วน น.ส.วิราวรรณยังไม่รู้สึกตัว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การนวดในหญิงตั้งครรภ์ เช่น การนวดกล่อมท้อง เป็นการนวดเพื่อให้เด็กอยู่ในท่าที่เหมาะสมช่วงใกล้คลอด แต่จะไม่นวดช่วงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก ซึ่งคนนวดต้องเป็น แพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญ กรณีนี้ต้องดูรายละเอียดว่าผู้นวดเป็นแพทย์แผนไทยหรือไม่ และทารกเสียชีวิตใน ครรภ์เกิดจากการนวดหรือสาเหตุอื่น ส่วนการตรวจสอบร้านนวด เป็นหน้าที่ของสสจ.เชียงใหม่ ด้าน นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ขอติดตามรายละเอียดจากพื้นที่ก่อน หากมีความคืบหน้าใดๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
สยามรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น	<b>มหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ ภาคเหนือ</b> -เสนอข่าว นายอรรถิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าฯ ลำพูน และ นพ.วิทยา พลลีลา นพ.สสจ.ลำพูน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อ Thai Herb Love Health: ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 14-18 ก.พ. 2562 ที่ห้างแจ่มฟ้าซอปปิงมอลล์ จ.ลำพูน ซึ่งเป็นการรวมองค์ ความรู้ ภูมิปัญญาทั่วภาคเหนือ โดยเฉพาะ จ.ลำพูน มีหมอมือพื้นบ้าน หมอดอกเสี้ยนที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และยังเป็นกำลังเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ด้วยการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย รวมทั้งเกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำรา ผลงานทางวิชาการ การวิจัยขึ้นในระดับท้องถิ่นและระดับภาค
ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์	<b>เครื่องสำอางเถื่อน</b> -เสนอข่าว ที่อาคารคลังสินค้า ด้านศาลากลางหนองคาย นายสมบัติ ฆ้องทอง หัวหน้าฝ่ายปราบปรามทางศุลกากร หนองคาย พ.อ.ประภาส อ้อชัยภูมิ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดหนองคาย พร้อม เจ้าหน้าที่ศุลกากร และทหาร ร่วมกันแถลงข่าวจับกุม นายสุพจน์ ต้นนารัตน์ อายุ 68 ปี และนายธนวัฒน์ วิเศษสุนทร อายุ 29 ปี ลอบขนเครื่องสำอางเถื่อนเข้าไทย 40 กระสอบ พบเป็นสินค้าจากเวียดนาม ส่งขายตามตลาดนัด คาดผสมสาร อันตราย ขอเตือนประชาชนระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐาน หลังจากนั้นจะส่งตัวอย่างให้ อย. ตรวจสอบ และยึดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินการตามระเบียบ
ผจก.ออนไลน์ มติชน ข่าวสด ไทยรัฐออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์	<b>ตรวจคลินิก พล.ต.ท. คาร์ณวิทย์</b> -เสนอข่าว มูลนิธิมงคล-จกส ธูปกระจ่าง ยังเปิดรักษาผู้ป่วยตามปกติ โดยมีทั้งผู้ป่วยที่นัดรักษาและผู้ป่วยที่ไม่ได้นัด มารอคิว รวมถึงมีประชาชนและผู้ป่วยนำดอกกุหลาบมามอบให้ พล.ต.ท. คาร์ณวิทย์ ธูปกระจ่าง เพื่อเป็นกำลังใจ โดย พล.ต.ท. คาร์ณวิทย์ ยืนยันว่าจะรักษาคนไข้ต่อไป ให้มาตามคิวที่นัดไว้ ถือว่าเป็นความหวังดีของสส.ที่มาตรวจและดูแล ใกล้ชิด และหากได้ผลเป็นอย่างไรขอให้อภัยให้ทราบ เพื่อจะได้ชี้แจงกับคนไข้ ขอให้ทุกคนสบายใจและคอยรับฟังผล การตรวจจาก สส.



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch